

ศาสน์อันหนึ่งเดี ยวเท่านั้น

ดร.นาฎี บิน อิบรอฮีม อัล-อ์ฟัจญ์

ح

جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات ، ١٤٤٥ هـ

العرفج ، ناجي

رسالة واحدة فقط ! - تايلاندي./ ناجي العرفج ؛ جمعية خدمة
المحتوى الإسلامي باللغات - ط١. - الرياض ، ١٤٤٥ هـ

٢٤ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ١-٤٠-٨٤٤٢-٦٠٣-٩٧٨

١٤٤٥ / ١٨٦٥٨

شركاء التنفيذ:



المحتوى الإسلامي



رواد الترجمة



جمعية الربوة



دار الإسلام

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع
الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.



Tel: +966 50 244 7000



info@islamiccontent.org



Riyadh 13245- 2836



www.islamhouse.com



อุทิศแด่
ผู้แสวงหาสัจธรรมด้วยความจริงใจความซื่อสัตย์และหัวใจที่เปิดกว้าง
ง แต่ผู้ที่มีสติปัญญาที่ตื่นตัวตื่นใจ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้

คำถามก่อนอ่าน

เนื้อเรื่องหลัก

การให้เอกภาพแด่พระองค์อัลลอฮ์ที่มีปรากฏในคัมภีร์ไบเบิล(พันธะสัญญาเดิม)

การให้เอกภาพแด่พระองค์อัลลอฮ์ที่มีปรากฏในคัมภีร์ไบเบิล(พันธะสัญญาใหม่)

การให้เอกภาพแด่พระองค์อัลลอฮ์ที่มีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน

บทส่งท้าย

ข้อคิดสุดท้าย

ผลงานอื่นๆของผู้เขียน

คำถามก่อนอ่าน

อะไรคือ สาส์นอันหนึ่งเดียว?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงสาส์นนี้อย่างไรบ้าง?

คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงสาส์นนี้อย่างไรบ้าง?

คุณมีความเห็นอย่างไรกับสาส์นนี้?

เนื้อเรื่องหลัก

หลังจากการสร้างอดัมเพียงสาส์นอันหนึ่งเดียวอันเดิมที่ถูกส่งลงมา
มายังมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติ

ดังนั้นเพื่อที่จะย้ำเตือนมนุษย์ถึงสาส์นนี้และชักนำพวกเขากลับสู่หน
ทางที่ถูกต้อง

พระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวจึงได้ส่งบรรดานบีและเราะสุลตั้งแต่อดัม
โนอา อับราฮัม โมเสส เยชู

และมุหัมมัดเพื่อมาเผยแผ่สาส์นอันหนึ่งเดียว นั่นก็คือ

พระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงองค์เดียว จงเคารพสักการะพระองค์ ุ้เถิด

พระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงองค์เดียวคือ ผู้ที่ควรได้รับการเคารพสักการะ

พระองค์ได้ส่งบรรดาศาสนทูตของพระองค์ทั้งหมด เช่น นบีอาดัม

นบีนูหฺ (โนอาห์) นบีอิบรอฮีม (อับราฮัม) นบีมูซา (โมเสส) นบีอีซา

(เยชู) และนบีมุหัมมัดเพื่อมาเผยแผ่สาส์นอันหนึ่งเดียว

ซึ่งมีใจความเหมือนกันทั้งหมดว่า: "พระเจ้าที่แท้จริง

มีเพียงองค์เดียวเท่านั้น

ท่านทั้งหลายจงเคารพสักการะพระองค์เพียงผู้เดียวเถิด"

พระองค์อัลลอฮฺได้ส่งศาสนทูตที่สำคัญลงมาเช่นเดียวกับบรรดาศา

สนทูตและเหล่าผู้นำสาส์นเพื่อที่จะทำให้งานและภารกิจต่างๆบรรลุ

ผล ส่วนหนึ่งของภารกิจเหล่านั้นคือ

เพื่อน้อมรับทางนำจากพระเจ้าและเผยแผ่สู่ผู้คน

เพื่อสอนมนุษย์ในเรื่องเอกภาพและความบริสุทธิ์ใจในการเคารพสัก

การต่ออัลลอฮฺ

เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่ชนของพวกเขาทั้งในเรื่องการพูดและกา
รกระทำ

เพื่อแนะนำหมู่ชนของพวกเขาให้ยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์ เพื่อสั่งสอนหมู่ชนของพวกเขาถึงบทบัญญัติต่างๆ ของศาสนาและหลักศีลธรรม เพื่อชี้ทางให้แก่ผู้หันเห

(จากแนวทางที่ถูกต้อง)

ไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือสักการะพระเจ้าอื่นๆหรือบรรดาเจ็ดต่างๆ เพื่อแจ้งข่าวแก่มนุษยชาติถึงวันฟื้นคืนชีพหลังจากที่ได้ตายไปและจะต้องถูกสอบสวนถึงการทำงานต่างๆ

ใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวและประกอบคุณงามความดี สวรรค์จะเป็นที่ตอบแทนสำหรับเขา

และใครก็ตามที่ตั้งภาคีและประกอบงานชั่ว

นรกจะเป็นที่พำนักสำหรับเขา

พวกเขาบรรดานบีและบรรดาเราะสุลมีพระเจ้าองค์เดียวกันที่สร้างและส่งพวกเขามา

แท้จริงสรรพสิ่งทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นต่างยอมรับถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ และเป็นพยานถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์

อัลลอฮ์นั้นคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง ทรงสร้างมนุษย์

สิ่งสาราสัตว์และวัตถุต่างๆทั้งหมด พระองค์คือผู้สร้างความเป็น

ความตายและชีวิตหลังความตายอันนิรันดร์

แท้จริงในบรรดาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาวยิว

คริสเตียนและมุสลิมต่างก็ได้เป็นพยานหลักฐานถึงการมีอยู่และเอกภาพของพระองค์อัลลอฮ์

ผู้แสวงหาสวรรค์หากเขาได้ศึกษาถึงความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าทั้งในคัมภีร์ไบเบิลและอัลกุรอานอย่างบริสุทธิ์ใจและมีเป้าประสงค์ เขาสามารถแยกแยะถึงคุณลักษณะอันโดดเด่นที่บ่งบอกรวมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวโดยที่สิ่งอื่นที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นพระเจ้าจะไม่มีคุณลักษณะนี้

ส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะเฉพาะของพระองค์อัลลอฮ์คือ

พระเจ้าที่แท้จริงนี้ทรงเป็นผู้สร้าง มิใช่สิ่งถูกสร้าง

พระเจ้าที่แท้จริงนี้ทรงเป็นหนึ่งเดียวไม่มีหุ้นส่วนใดๆ

มิใช่เป็นบิดาและมิใช่เป็นลูก

พระเจ้าที่แท้จริงนี้บริสุทธิ์จากการมโนภาพของมนุษย์
ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ในโลกนี้

พระเจ้าที่แท้จริงนี้ทรงเป็นนิรันดร์

พระองค์ทรงไม่ตายและไม่สติดเป็นรูปร่างสิ่งต่างๆ

พระเจ้าที่แท้จริงนี้มีทรงต้องการฟังฟังผู้ใดเช่น บิดา มารดา

ภรรยาและบุตร หรือสิ่งต่างๆ เช่น อาหารเครื่องดื่ม

หรือความช่วยเหลือต่างๆ จากผู้อื่น แต่สิ่งอื่นๆ

ที่พระองค์ทรงสร้างนั้นล้วนต้องการฟังฟังพระองค์

พระเจ้าที่แท้จริงนี้ทรงมีความเป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันสูงส่งมีเกียรติ
ดี สมบูรณ์และสวยงาม

ไม่มีผู้ใดมามีส่วนร่วมและคล้ายกับคุณลักษณะของพระองค์

ดังนั้นไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์

เราสามารถที่จะนำบรรทัดฐานและคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้

(เช่นเดียวกับคุณลักษณะอื่นๆที่เป็นของพระองค์เพียงหนึ่งเดียว)

ในการที่จะตรวจสอบหรือปฏิเสธต่อสิ่งอื่นที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพระเจ้า

ในตอนี้ผมจะขอกลับไปสู่การสนทนาถึงศาสน์อันหนึ่งเดียวที่ผม
กล่าวถึงข้างต้น

และยกโองการจากทั้งในคัมภีร์ไบเบิลและอัลกุรอาน

เพื่อยืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า

แต่ก่อนถึงตรงนั้น ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณถึงข้อคิดนี้

คริสเตียนบางคนอาจประหลาดใจ

“มันชัดเจนอยู่แล้วว่าพระเจ้ามีเพียงหนึ่ง

และเราก็ต่างศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว แล้วประเด็นคืออะไร?”

ความจริงแล้วจากการอ่านและศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด
เกี่ยวกับความเป็นคริสเตียน

และการสนทนากับคริสตชนจำนวนมากผมพบว่าพระเจ้าที่พวกเขาถือ

อวาทหนึ่งเดียวนั้นประกอบด้วย พระเจ้า พระบิดา พระเจ้า พระบุตร
พระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์
ดังนั้นจากพื้นฐานแห่งสามัญสำนึกและเหตุผลอย่างง่ายผู้แสวงหาสัจธรรมที่จริงใจและซื่อสัตย์ควรจะถามคริสตชนว่า
คุณหมายความว่าอย่างไรที่กล่าวว่าพระเจ้ามีหนึ่งเดียวขณะที่คุณกล่าวถึงพระเจ้าสามองค์? พระเจ้าหนึ่งเดียวสถิตอยู่ในสามองค์หรือพระเจ้าสามองค์สถิตอยู่ในหนึ่งเดียว (1 ใน 3 หรือ 3 ใน 1)?
ยิ่งไปกว่านี้ตามหลักศรัทธาของศาสนาคริสต์พระเจ้าสามองค์นี้มีความแตกต่างกัน ทั้งในอัตลักษณ์ รูปลักษณ์ บทบาทและหน้าที่
พระเจ้า พระบิดา = คือผู้ทรงสร้าง พระเจ้า พระบุตร = คือผู้ทรงช่วยให้รอด พระเจ้า พระวิญญาณ = คือผู้ทรงช่วยเหลือให้คำปรึกษา

อีกอย่างการอ้างว่าพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงเป็นบุตร(หรือบุตรแห่งพระเจ้า)คือพระเจ้าที่แท้จริงหรือเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าหนึ่งเดียวมันเป็นการขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงต่อสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลเองได้ยืนยันว่าไม่มีใครสามารถมองเห็นพระองค์ในโลกนี้ คัมภีร์ไบเบิลได้บอกกล่าวว่า
"...ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์" (ยอห์น 37:5)

"ไม่เคยมีใครมองเห็นพระองค์และไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นพระองค์ได้..." (1 ทิโมธี 6 : 16)

และพระองค์ตรัสว่า

"ไม่มีมนุษย์คนใดเห็นหน้าเราแล้วมีชีวิตอยู่ได้" (อพยพ33: 20)

จากบรรดาโองการต่างๆ เหล่านี้และโองการอื่นๆ ในคัมภีร์ไบเบิลผมรู้สึกแปลกพร้อมขอลถามอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาว่า

"เราสามารถที่จะประสานระหว่างผู้ที่กล่าวว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ากับบรรดาโองการต่างๆ ในคัมภีร์ไบเบิลได้อย่างไร

ทั้งที่คัมภีร์ไบเบิลยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าและเคยได้ยินเสียงพระองค์?”

บรรดาชาวิวในเวลานั้นและครอบครัวของท่านนบีอีซา(เยซู) หรือบรรดาสาวกต่างเห็นพระเยซูและได้ยินเสียงของท่านมิใช่หรือ?

คัมภีร์โทราห์และคัมภีร์ไบเบิลได้ยืนยันว่าไม่มีใครสักคนที่สามารถมองเห็นอัลลอฮ์และรับรู้เกี่ยวกับพระองค์ จากนั้นเรากลับพบว่าผู้ที่ศรัทธาว่าอีซา(เยซู)ที่พวกเขาเห็นตัวตนและเสียงที่พวกเขาได้ยินนั้น คืออัลลอฮ์หรือไม่ก็บุตรของอัลลอฮ์

ยังคงมีความลับใดๆหรือเป้าหมายซ่อนเร้นอันเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของพระเจ้าอีกหรือไม่?

ในคัมภีร์โทราห์ได้ยืนยันตรงข้ามกับสิ่งดังกล่าวโดยได้หยิบยกคำตรัสของพระเจ้าว่า

“ฉันคือพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก
ฉันไม่พูดในสิ่งที่เป็นเร้นลับและไม่ปิดบังใดๆ
ฉันพูดในความชอบธรรมและแจ้งสิ่งที่ถูกต้องให้ทราบ”
(อิสยาห์ 19 : 45)

ดังนั้น อะไรคือสัจธรรม?

กรุณาอ่านโองการข้างต้น อีกครั้งและพิจารณาดูเถิด!

ถึงตอนนี้เรามาร่วมเดินทางค้นหาสัจธรรมเกี่ยวกับพระเจ้าที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์อัลกุรอานด้วยกันเถิด หนปลายทางของการเดินทางครั้งนี้หลังจากที่ท่านได้ใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยความซื่อสัตย์ความบริสุทธิ์ใจและใคร่ครวญในการอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาโองการต่างๆที่จะได้อ้างอิงต่อไปนี้ฉันใคร่อยากจะรู้ว่าท่านมีความรู้สึกหรือมุมมองเปลี่ยนไปอย่างไร

เพื่อให้เกิดความถูกต้องที่สุดฉันได้อ้างอิงบรรดาโองการต่างๆโดยปราศจากการแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอให้ท่านโปรดอ่านโองการเหล่านี้อย่างรอบคอบและใคร่ครวญโดยปราศจากความอคติ

พระเจ้าที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในคัมภีร์ไบเบิล (พันธสัญญาเดิม)

“โอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเยโฮวาห์องค์เดียว” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6: 4)

“เราทุกคนมิได้มีพระเจ้าองค์เดียวที่ได้ทรงสร้างเราและประทานบิัจฉัยยังชีพให้กับเรามิใช่หรือ...” (มาลาคีย์ 2:15)

“พระเยโฮวาห์ตรัสว่า”เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราและเป็นผู้ใช้ชื่อของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้วเพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเราและเข้าใจว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งก่อนหน้าเราไม่มีพระเจ้าใดๆ และภายหลังเราก็จะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก เราคือพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าใดที่บริสุทธิ์นอกจากเรา” (อิสยาห์ 43: 10-11)

“เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ปลายนอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า” (อิสยาห์ 44 : 6)

ไม่ใช่เราหรือที่เป็นพระเจ้า นอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นเลย
พระเจ้าผู้ชอบธรรมและพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด
ไม่มีอื่นใดนอกเหนือจากเรา (อิสยาห์ 45 : 21)

คุณสามารถยกโองการอื่นๆที่คล้ายคลึงกันนี้ใหม่

พระเจ้าที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในคัมภีร์ไบเบิล
(พันธสัญญาใหม่)

“และนี่แหละคือชีวิตอันนิรันดร์คือ
การที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จัก
พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” (ยอห์น 17 : 3)

“จงเคารพภักดีต่อพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของพวกท่านและปรนนิบัติ
ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียว” (มัทธิว 4 : 10)

“โอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิด
พระองค์ที่เป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายนั้นมีองค์เดียว...แท้จริงอัลลอฮ์
ทรงเอกะ และไม่มีสิ่งอื่นเสมือนพระองค์” (มาระโก 12 : 28-33)

“แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์มีเพียงองค์เดียวและมีคนกลางระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์แต่เพียงผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็น
มนุษย์” (1 ทิโมธี 2 : 5)

“ดูเถิดมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่า“ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้า
จะต้องทำดีประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์”
ท่านตอบว่า“ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมเล่า
ไม่มีผู้ใดประเสริฐนอกจากพระองค์เดียวที่เป็นพระเจ้า” (มัทธิว 19 :
16-17)

ถึงจุดนี้แล้วคุณสามารถยกโองการอื่นๆที่ยืนยันว่าพระเจ้านั้นมีเพียง
หนึ่งเดียวเท่านั้น

ไม่ใช่สามแต่อย่างใด

พระเจ้าที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในคัมภีร์กุรอ่าน

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾﴾ [الفلق: 4-1]

“จงกล่าวเกิดมุฮัมมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะ
อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติ
และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์” (112 : 1-4)

﴿... لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾﴾ [الأنبياء: 25]

“แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภัก
ดีต่อข้า” (21: 25)

﴿... إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ﴿٧٣﴾﴾ [المائدة: 73]

“แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สามของสามองค์นั้นได้
ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว
ไม่มีสิ่งใดที่ควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากผู้ที่ควรเคารพสักการ
ะองค์เดียวเท่านั้น และหากพวกเขามีหยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากล่าว
แน่นอนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องประสบ
การลงโทษอันเจ็บแสบ” (5 : 73)

﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾﴾ [الصفات: 4]

“แท้จริง พระเจ้าของพวกเจ้านั้นทรงเอกะอย่างแน่นอน” (37: 4)

﴿... أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾﴾ [النمل: 64]

“จะมีพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือ? จงกล่าวเกิด
(มุฮัมมัด)

“จงนำหลักฐานของพวกท่านมาหากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง” (27:
64)

อันที่จริงแล้วศาสนฉบับนี้(การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์)คือเรื่องสำคัญ
ที่มีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอ่าน

บทสงท้าย

สามารถสรุปได้ว่าหลักฐานที่ได้แสดงให้เห็นทั้งหมดนี้และอีกหลายร้อยโครงการจากทั้งในคัมภีร์ไบเบิลและอัลกุรอานนั้นเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความเป็นหนึ่งและเป็นโครงการที่จะยังคงอยู่นิรันดรเพื่อชี้ชัดว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั้นมีเพียงพระองค์เดียว โดยที่คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า

“โอคนอิสราเอลจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว...แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเอกะ และไม่มีสิ่งอื่นเสมือนพระองค์” (มาระโก 12 : 28-33)

[1] ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]

และอัลกุรอานก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะ (113 : 1)

ในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ยืนยันไว้เพียงพระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น แต่พระเจ้าที่แท้จริงนั้นคือผู้ทรงสร้างและผู้ที่จะช่วยเหลือคุ้มครองให้รอดพ้น

“พระเยโฮวาห์ตรัสว่า”เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราและเป็นผู้ใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้วเพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเราและเข้าใจว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งก่อนหน้าเราไม่มีพระเจ้าใดๆ และภายหลังเราก็จะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก เราคือพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าใดที่บริสุทธิ้นนอกจากเรา” (อิสยาห์ 43: 10-11)

ตามที่ได้ยืนยันไปแล้วข้างต้นบรรดาพระเจ้าหรือเทพเจ้าอื่นๆ ที่ถูกสมมุติขึ้นมาเช่นพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ (พระจิต) พระพรหมพระวิษณุ พระศิวะ พระกฤษณะหรือกระทั่งพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าและไม่มีสัญญาณที่ประจักษ์ถึงการเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวที่แท้จริง

ฉะนั้นแล้วพระองค์อัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ตามที่มีปรากฏในคำภีร์ไบเบิลและคำภีร์อัลกุรอาน

แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงโกรธพวกยิวเนื่องจากความหลงผิดของพวกเขาและได้หันไปเคารพภักดีต่อพระเจ้าอื่น ๆ จากพระองค์

"เหตุฉะนั้นความโกรธของพระองค์จึงพุ่งขึ้นต่อพวกเขา"
(อิสยาห์3:25)

ในทำนองนั้นมุซา (โมเสส)
จึงได้ทำลายเทพเจ็ดของพวกเขาเหล่านั้นทิ้ง

ขณะเดียวกันชนชาวคริสต์ที่ยึดพระเจ้าองค์เดียวในช่วงแรกๆ ยอมทนต่อการถูกทรมานและถูกประหารเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเปลี่ยนคำสอนของพระเยซูที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวจากการบิดเบือนของนักบุญเปาโลถึงหลักตรีเอกานุภาพ

กล่าวโดยสรุปแล้วพระองค์อัลลอฮ์ได้ส่งบรรดาศาสนทูตทั้งหมดของพระองค์ เช่น นบิอาดัม นบีนูหฺ (โนอาห์) นบิอิบรอฮีม (อับราฮัม) นบิมูซา (โมเสส) นบิอีซา (เยซู) และนบิมุหัมมัดเพื่อเชิญชวนมนุษย์สู่การศรัทธาและเคารพภักดีต่ออย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่มี การตั้งภาคีใดๆ กับพระองค์

และนี่คือศาสนของพวกเขานั่นหนึ่งเดียว

พระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงองค์เดียว
จงเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียว

ในเมื่อบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นได้เผยแผ่ศาสนเดียวกันศาสนาของพวกเขา ก็ย่อมเป็นศาสนาเดียวกัน
แล้วศาสนาของเหล่าศาสนทูตทั้งหมดนั้นคือศาสนาอะไร?

การเชื่อฟังยอมจำนนต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของคือแก่นหลักสำคัญของศาสนาที่ถูกประทานลงมาผ่านศาสนทูตเหล่านั้น คำว่า "ยอมจำนน" ในภาษาอาหรับแปลว่า "อิสลาม"

คัมภีร์อัลกุรอานได้ยืนยันว่า "อิสลาม"

คือศาสนาอันเที่ยงตรงของเหล่าศาสนทูตทั้งหมดขอเท็จจริงจากคัมภีร์อัลกุรอานนี้สามารถกลับไปพิสูจน์ได้ในคัมภีร์ไบเบิลเช่นเดียวกัน

(ซึ่งจะเป็นหัวข้อที่เราจะมาอภิปรายกันในหนังสือเล่มถัดไปด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์)

ท้ายที่สุดการที่เราจะบรรลุการไถ่บาปจากพระองค์เราต้องน้อมรับและศรัทธาต่อศาสน์นั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ

อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้อาจไม่เพียงพอ
เรายังต้องศรัทธาต่อเหล่าศาสนทูตทั้งหมดของพระองค์อีกด้วยเช่นกันรวมทั้งท่านศาสนทูตมุหัมมัด
คือลัลลอฮุอะลัยฮิวะสَّلَامและเจริญรอยตามทางนำและคำสอนที่ถูกต้องของท่านอีกด้วย
และนี่คือประตูสู่ความสุขและชีวิตอันรื่นรมย์ที่แท้จริง

เพราะฉะนั้นหากคุณคือผู้แสวงหาสัจธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจและผู้รักการไถ่บาปจากพระเจ้าที่แท้จริงคุณอาจจะต้องพิจารณาและตัดสินใจได้แล้ว "ตอนนี้"
ก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนที่ความตายได้มาเยือนคุณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้โดยไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้?

หลังจากที่ได้ไตร่ตรองถึงเรื่องสำคัญนี้
ด้วยกับสติปัญญาที่ตระหนักรู้และด้วยกับหัวใจที่ไม่อคติ
คุณสามารถที่จะยืนยันได้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเอกะไม่มีการตั้งภาคีกับพระองค์ และศรัทธาว่าพระองค์ทรงไม่มีบุตร
เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ควรแก่การเคารพภักดี
และศรัทธาว่ามุหัมมัด คืออนบีและเราะสุล เจกเช่นอนบีนูฮฺ อิบรอฮีม มูซา และอีซา

ณ ตอนนี้คุณสามารถศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจในพระเจ้าที่แท้จริง (พระองค์อัลลอฮ์) ศรัทธาในศาสนทูตคนสุดท้ายที่พระองค์ส่งลงมา

ด้วยการกล่าวดังประโยคต่อไปนี้

ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะคืออย่างแท้จริงเว้นแต่อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว

และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์

คำกล่าวปฏิญาณนี้เป็นก้าวแรกสำหรับเส้นทางสู่ชีวิตอันนิรันดรและกฎแจสุ่ประตูลสวรรค์ของพระองค์

หากคุณเลือกเส้นทางนี้คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมของคุณศูนย์กลางอิสลามที่ใกล้ตัวที่สุดหรือแม้กระทั่งตัวผู้เขียนเอง (เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือ)

﴿قُلْ بِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [الزمر: 53-55]

จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย!

บรรดาผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง

พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮ์

แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้งมวล

แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ

และจงผินหน้าไปหาพระเจ้าของพวกท่าน

และจงนอบน้อมต่อพระองค์ ก่อนที่การลงโทษจะมายังพวกท่าน

แล้วพวกท่านจะมิได้รับความช่วยเหลือ

และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดียิ่งที่ได้ถูกประทานลงมายังพวกท่านจากพระเจ้าของพวกท่านก่อนที่การลงโทษจะมายังพวกท่านโดยฉับพลัน

โดยที่พวกท่านไม่รู้สึกรู้สักตัว 39 : 53-55

นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นอีก

สิ่งที่ต้องมาไตร่ตรองท้ายนี้

สำหรับคนที่มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจจริงจังยึดความถูกต้องและใจที่เปิดกว้างในการแสวงหาสัจธรรมและหลังจากที่ได้ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสน์อันหนึ่งเดี๋ยวนี้คุณอาจตั้งคำถามว่า: แล้วอะไรคือสัจธรรมที่แท้จริง? ฉันควรทำอย่างไร? อินชาอัลลอฮ์ คำถามต่างๆ เหล่านี้ฉันจะไขข้อข้องใจในงานเขียนของฉันต่อไป

เนื้อหา

ศาสนอันหนึ่งเดียวเท่านั้น	1
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้	2
คำถามก่อนอ่าน	3
เนื้อเรื่องหลัก	3
ดังนั้น อะไรคือสวรรค์?	8
ไม่ใช่สามแต่อย่างใด	10
บทส่งท้าย	11
นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นอีก	15
สิ่งที่ต้องมาไตร่ตรองทำยนี้	15
เนื้อหา	16